

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

## คำนิ้งบ้างไหมเราช่วยโลก

จิตไปสัมผัสกับโรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก สระใหญ่ไม่ใช่สรรธรรมดา  
นุ่นต้นค้อนุ่น ยาว-กว้างเท่าไร เราทำกับคนผู้จนตรอก พออุทิศได้เราก็ช่วย เขาอยากได้  
ตึกอะไรๆ โรงพยาบาล แต่ที่ก็จำกัด เขาพาเราไปดูที่ปลูกตึกโรงพยาบาลหล่มสัก โธ  
เอาแต่หนักๆ ใส่เรานี้ละ เราขนหินมาจากภูเขาเทลงสระใหญ่ลูกนั้นก็พอแล้ว หมด  
ภูเขาไปตั้งลูกหนึ่งแล้ว เอ้อ อย่งไรกัน

เราก็ดูสภาพความจำเป็น เป็นความจำเป็นอย่างนั้น ที่ก็คับแคบไม่มีที่ปลูกให้  
คนใช้อยู่ มีจำเพาะเท่านั้นว่าง ว่างก็เป็นสระใหญ่เลย โอ้ย เราได้ขนหินมาจากภูเขาพาด  
ไม่ทราบว่่าก็พันก็หมื่นรถละ เอาปัจจุบันเสียด้วยนะ เอาดินเทลง เอารถเขาเรียกรถ  
อะไร รถทับรถเหยียบ บดให้มันแน่นๆ รถผ่านไปปีรถอันนี้ก็ผ่านตามกันไป วิ่งสับกัน  
มันมีเท่านั้นอีกละ ที่จะปลูกมีสระใหญ่

เขาตัดเราตั้งแต่อย่างนั้น ขนหินมาจากภูเขาเหมือนว่าภูเขาทั้งลูกถึงจะเต็ม ขน  
มาใส่แล้วรถทับพร้อมเลย พอรถขนมาตรงไหนรถอันนี้ทับพร้อมๆ เขาจะปลูกขึ้น  
เดี๋ยวนี้เลย พอเสร็จขึ้นเลย เพราะฉะนั้นจึงรีบด่วน รถหินเอามาเทๆ ปับ รถทับก็ทับ  
ไปเรื่อย ๆ เสร็จแล้วก็ยกขึ้นเลย โอ้ย ใหญ่ นุ่นละต้นคือความยาวของมัน ไม่ทราบว่่าก็  
ล้าน ดูว่า ๑๕ ล้านหรือไง ถมสระลูกนั้นกับปลูกโรงพยาบาล ปลูกตึกขึ้นให้เขา ใหญ่  
มาก ยาวต้นค้อนุ่นละมาทางนี้ สระใหญ่ ถมหมดเลย เอาภูเขาทั้งลูกละมาซัดกันลง พอ  
ถมแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวนี้เลย ตึกโรงพยาบาลขึ้นเดี๋ยวนี้พร้อมกันเลย

อย่างนั้นละเราช่วยโลก ท่านทั้งหลายได้คำนิ้งบ้างไหมเราช่วยโลก ไปที่ไหนเห็น  
รอยมือของเราทุกแห่งทุกหน เฉพาะโรงพยาบาลนี่มากนะ โรงพยาบาลมากกว่าเพื่อน  
โรงร่ำโรงเรียนไม่มากนัก แต่โรงพยาบาลนี่มากจริง ๆ สร้างให้ ๆ ๆ ช่วยอย่างนั้นละ เรา  
ไม่เอาอะไร ไม่มีสักสตางค์ละ เราไม่เอา ช่วยโลกทั้งนั้น เขาจึงเขียนไว้บ่นบอกว่าเงินวัด  
นี้เป็นเงินเพื่อโลก เราไม่ได้เก็บ เขาเขียนไว้ ก็เป็นความจริงอย่างนั้น มีเท่าไรก็ทุ่มลง  
หมด ๆ ช่วยโลกช่วยเต็มที่นะ

ถ้าว่าทองคำก็ได้เข้าคลังหลวง ๑๑ ตัน ๘๑๘ กิโล นุ่นนะไม่ใช่เล่น ๆ ช่วยโลก  
ช่วยอย่างนั้น ช่วยไปหมดไม่ว่าที่ไหน เรียกว่าทั่วประเทศไทย มันมีอยู่ทุกแห่ง สุด  
ประเทศไทยทางภาคใต้ก็มีนั่นก็ดี ทางนราธิวาสทางนุ่นมี สร้างทางนุ่นขึ้นมาเรื่อยทางนี้  
ทุกภาค ภาคไหนที่เราไม่ได้ช่วยดูไม่มีนะ ได้ช่วยทุกภาค ๆ เลย ปลูกนั้นปลูกนี้ให้ สร้าง  
ให้

ทางโลกก็ช่วยอย่างนั้น ทางธรรมะก็เทศน์ ดูว่าไม่มีใครเทศน์มากกว่าเราละ ธรรมะ ออกทางเทป ออกทางวิทยุ ออกทางไหนออกหมดเลย เทศน์ก็มากกว่าเพื่อน ถ้าว่าช่วยด้วยฝีมือนี้ก็มากกว่าเพื่อน ช่วยอย่างนั้นละ ช่วยจริงๆ เจ้าของไม่เอา มีแต่ช่วยตลอด เอาของไปให้โรงพยาบาลนี้ก็เหมือนกัน เอาของไปเทให้โรงพยาบาล แต่ละโรงๆ โรงนั้นขาดนั้นโรงนี้ขาดนี้ เป็นตึกเป็นอะไรสร้างให้ๆ เรื่อย อย่างนั้นละ เท่านั้นละวันนี้ให้พร

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่  
[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)  
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*  
พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ